



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

16 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สวท., สำนักข่าวไทย, INN, nationtv, สยามรัฐ, Hfocus, thaipost, bangkokbiznews) ที่วิพากษ์

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ว่า รมว.สร.มาเลเซียให้ความสำคัญ และสนใจการทำให้เสรีกัญชาทางการแพทย์ อยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมาย จึงต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของไทยที่ทำมาก่อน ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะมาเลเซียเป็นประเทศที่กฎหมายแรง หากทำเรื่องกัญชาทางการแพทย์ได้ก็จะมีประเทศร่วมดำเนินการสู่เป้าหมายการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากจากกัญชาและกระท่อม ส่วนความคืบหน้ากฎหมายกัญชาของไทย สืบต่าห์นั้นจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการพิจารณาร่างกฎหมายก่อนเสนอเข้าสภาฯ หากกฎหมายผ่านตั้งเป้าเร่งดำเนินการให้เร็ว อย่างไรก็ตาม ยืนยัน สร.ไม่ได้โยนภาระการดูแลกัญชาให้หน่วยงานอื่น แต่ละหน่วยงานก็มีหน้าที่ตามกรอบกฎหมายอยู่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่น, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, Hfocus, tnn, thailandplus, thebangkokinsight)

- นางฉวีรุช อาภาจรัส ผ.อ.กองกฎหมาย กรมอนามัย เผย กรณีพบเห็นการสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะ นอกจากประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันทีแล้ว กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบเห็นการกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง ก็สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งจะเริ่มจากเบาไปหาหนัก ตรวจตรา ตรวจสอบ และแนะนำตรวจสอบ หากพบไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 16 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,663 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,622,088 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตสะสม 31,858 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,335 ราย รักษาหายสะสม 4,569,974 ราย ยังรักษาอยู่ 20,256 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 595,947,974 (+779,346) ราย เสียชีวิต 6,456,487 (+1,915) ราย รักษาหาย 569,866,358 (+1,430,101) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. บรรจุ ชรก.โควิด



สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, hfocus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด 19 เดินทางเข้าเรียกร่องต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และเรียกร่องต่อ กมธ.สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ให้ช่วยติดตามการทำงานของ ก.พ. กรณีการบรรจุข้าราชการโควิด 19 รอบที่ 2 ว่า ดีแล้วที่มีการร้อง เพราะปลัด สธ., รองปลัด สธ., ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องทำทุกอย่างแล้วและส่งเรื่องไปแล้ว ไปร้องตรงจุดจะเห็นถึงความจำเป็น ความสำคัญ ยืนยัน สร.ไม่ได้บรรจุแล้ว มีหลักเกณฑ์ทั้งหมด ที่ผ่านมาได้มีการบรรจุพนักงานประจำ ลูกจ้าง ให้เป็นข้าราชการไปแล้วกว่า 4.5 หมื่นตำแหน่ง จากนั้นจะพยายามให้มีการบรรจุเพิ่มขึ้นไปอีก

- กรณีประธาน อสม.แห่งประเทศไทย ขอคุณนายอนุทินสนับสนุนให้มีการเพิ่มค่าป่วยการ 2,000 บาทนั้น เป็นสิ่งที่สมควร เพราะ อสม. ทุ่มเททำงาน และยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่หน้างานต่อสู้โควิด 19 กับโรคระบาดต่าง ๆ เสียภัยเสี่ยงติดเชื้อ เสี่ยงไม่สบาย เสี่ยงเสียชีวิต ซึ่งต้องได้รับการดูแล เป็นเรื่องปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ประชาไท, เดลินิวส์, hfocus)

- นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เลขาธิการ กมธ.สาธารณสุข รัยยื่นหนังสือจากนายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน และคณะ เรื่องติดตามความก้าวหน้ากรณีการกำหนดตำแหน่งใหม่ในสาธารณสุข การบรรจุ และการปรับสายงานเจ้าพนักงานเป็นกรณีพิเศษจาก สช. พร้อมระบุ จะรับเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของคณะ กมธ. ในวันที่ 18 ส.ค. 65 และจะเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้คำตอบโดยเร็วที่สุด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. ภาวะลวงโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ห่วงผู้หายป่วยแล้ว อาจพบภาวะลวงโควิด มอบหมายให้ สธ. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองหากเกิดภาวะดังกล่าว เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียสมองล้า หัวตื้อ หายใจติดขัด และอาจมีอาการอื่น ๆ ประกอบ เช่น เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ ท้องเสีย อย่างไรก็ตามอาการลวงโควิดจะค่อย ดีขึ้นตามระยะเวลา ทั้งนี้ ใน กทม. ผู้ป่วยสามารถสอบถามและเข้ารับบริการปรึกษา ผ่านคลินิกติดตามอาการแบบ One Stop Service ผ่านศูนย์ BFC ทั้ง 9 แห่ง หรือบริการผ่าน App "หมอ กทม."</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า อาการลวงโควิดสามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกระบบของร่างกาย ตั้งแต่สมอง ระบบประสาท ปัญหาหัวใจและหลอดเลือด อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย ฯลฯ เกิดขึ้นได้ตั้งแต่หลายเดือนไปเป็นปี หรือแบบถาวร เป็นได้ทั้งผู้ที่เคยติดเชื้อแบบไม่มีอาการ อาการน้อย หรือรุนแรง เกิดได้ทุกเพศ ทุกวัย เพศหญิงเสี่ยงกว่าเพศชายราว 2 เท่า และวัยผู้ใหญ่เสี่ยงกว่าวัยเด็ก ย้ำว่าไม่ติดเชื้อดีที่สุด</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>ไทยพบผู้ป่วยรายที่ 5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, ch7) วิทยู (สวท., mcot, INN) ทีวี่ทุกช่อง</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษวานร รายที่ 5 เป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี เดินทางมาจากเมืองคูโบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 ส.ค. เจ้าหน้าที่คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ สังเกตพบตุ่มขึ้นที่ร่างกาย ผลการตรวจเชื้อยืนยันติดเชื้อฝีดาษวานร จึงนำตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ. และจากการสอบสวนโรคไม่พบมีผู้สัมผัสใกล้ชิด เนื่องจากเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ จึงทำให้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเพียงคนหนึ่งที่นั่งใกล้ขณะโดยสารเครื่องบินแค่ 2 คน เป็นชาวต่างชาติ ได้ติดตามและเฝ้าระวังโรคต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อเป็นหญิงไทยเดินทางกลับมาจากคูโบ มีประวัติความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเห็นความผิดปกติ และขอให้มาแยกกักและส่งเชื้อไปตรวจและพบเชื้อ ขณะนี้เข้าสู่อุปกรณ์การรักษาพยาบาลแล้ว</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thailandplus, thaigov, Hfocus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าเทคโนโลยี นวัตกรรม และทิศทางการป้องกันควบคุมโรคในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประมุขวิมลเวชช์” ให้แก่ "นพ.ประยูร กุณาศล" และ "นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร" แพทย์ผู้อุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันควบคุมโรค</p>	-
<p>การประชุมระดับสูงเอเปค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thailandplus, thaigov, Hfocus, bangkokbiznews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และผู้บริหาร สธ. ร่วมแถลงความพร้อมการจัดประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 และการประชุมคณะกรรมการด้านสุขภาพของเอเปค ครั้งที่ 2/2565 ตามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพ.ย.65 ขณะที่ สธ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งเป็นการจัดประชุมด้านสาธารณสุขครั้งแรกของประเทศไทย ในช่วง APEC Health Week ระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค.65 โดยหารือประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ลงทุนความมั่นคงทางสุขภาพ</p>	-
<p>10 Package สร้างเสริมสุขภาพดีคนวัยทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, Hfocus, changmainews)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการพร้อมยกระดับการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ว่า สธ.เร่งยกระดับการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน จับมือภาคีเครือข่าย ผลักดัน 10 Package ของกรมอนามัย เป็นเครื่องมือให้สถานประกอบการนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพดี โดยออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภาวะวูบหมดสติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เติลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., ch7, thaipbs, tnn, thestandard)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยภาวะวูบหมดสติ (Syncope) เป็นอาการสูญเสียความรู้สึกตัว และการทรงตัวชั่วคราว โดยทั่วไปเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 1. จากหัวใจเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ เส้นเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ 2. ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ 3. การเสียเลือดหรือขาดน้ำ 4. ยาบางชนิด หากตื่นนอนมีอาการปากเปี้ยว ลึนแข็ง พุดไม่ชัด ชาหรืออ่อนแรงร่างกายครึ่งซีก อาจเป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติภาวะทางสมองอาการของหลอดเลือดสมองตีบ หรือหลอดเลือดสมองแตกได้ ผู้ป่วยหรือผู้ใกล้ชิดควรต้องสังเกตอาการวูบที่เกิดขึ้น และควรรีบมาพบแพทย์ทันที</p>	-
<p>อาหารบำรุงสมองผู้สูงอายุ ลดเสี่ยงโรคสมองเสื่อม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (อีจัน, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำลูกหลานหรือผู้ดูแลสูงอายุ ให้เลือกอาหารบำรุงสมอง สำหรับผู้สูงอายุได้บริโภคอย่างเหมาะสม ดังนี้ 1) กินผักให้มาก โดยเน้นที่ผักใบเขียว 2) กินผลไม้เป็นประจำ โดยเน้นผลไม้ สีแดง สีม่วง 3) กินธัญพืชไม่ขัดสี โฮลเกรน ข้าวกล้อง ลูกเดือยกล้อง ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต 4) กินถั่วเปลือกแข็ง และถั่วเมล็ดแห้ง เช่น อัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วขาว 5) กินโปรตีนจากปลา และสัตว์ปีก 6) ใช้น้ำมันดี เช่น น้ำมันมะกอก หรือน้ำมันรำข้าว น้ำมันเมล็ดชา ทั้งนี้ แม้ว่าการกินอาหารจะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมไม่ได้ 100% แต่จะส่งผลดีต่อสมองและสุขภาพของผู้สูงอายุ</p>	-
<p>มอปลั๊ รพ.ผ่านการประเมินคุณภาพ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ธนิชทร์ เวชชาภินันท์ ผ.อ.สถาบันประสาทวิทยา เผย สถาบันประสาทวิทยาได้จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือ มอปลั๊ และใบรับรองสำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพประกาศนียบัตรศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certification: SSCC) และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) พิธีรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล ANGELs Award 2021</p>	-
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thansettakij)</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์วิดีโอในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องใช้นิ้วมือกดบริเวณขาเข็งอาการเริ่มเป็นโรคไตไม่ถูกต้อง เนื่องจากอาการบวมกดบวมจะเป็นอาการแสดงของโรคอื่นได้ด้วย เช่น โรคหัวใจ หรือตับ และหากผู้ป่วยโรคไตมีอาการบวมกดบวมมักมีอาการของโรคมาในระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้อาการบวมกดบวมบางครั้งพบได้ในภาวะอื่นเช่นภาวะพร่องอัลบูมินได้ด้วย ควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป</p>	-
<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, Thai PBS, Line Today)</p> <p>- โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าอัญวาคม จ.ยโสธร ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่าง 15-19 ส.ค.นี้ หลังพบมีเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลป่วยเป็นโรคมือเท้าปากหลายคน เบื้องต้นมีรายงาน 17 คน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด โดยเด็กที่ป่วยได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอน ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน และจะเปิดเรียน 22 ส.ค.นี้</p>	-